

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๑๗/ว ๓๑๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษะรังค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง ชักซ้อมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๖๑๗/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔
๒. แบบรายงานการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔

ตามที่ จังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) เนื่องจาก มีสภาพอากาศหนาว (อุณหภูมิ ๘.๐- ๑๕.๙ องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (อุณหภูมิต่ำกว่า ๘.๐ องศาเซลเซียส) ได้ใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการฯ และหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือฯ ตามข้อ ๕.๑.๑๘ ในวงเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อผ้าห่มนวมจากกลุ่มอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปรากฏว่าวงเงินดังกล่าว ยังไม่เพียงพอให้ความช่วยเหลือฯ จึงได้ขอขยายวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพิ่มเติม และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินอุดหนุนราชการฯ ให้จังหวัดแล้ว นั้น

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวข้างต้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงให้จังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยหนาวตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดแผนการแจกจ่าย และมาตรการในการมอบเครื่องกันหนาวให้ประชาชนโดย คำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่รับมอบเครื่องกันหนาว เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางมารับมอบเครื่องกันหนาว โดยให้ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน องค์กร หรือผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกำหนดวัน เวลา และสถานที่

๒. ขอให้ถือเป็นนโยบายสำคัญในการเร่งจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวอย่างรวดเร็ว ทัวถึง ทันต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่และให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิด ความซ้ำซ้อนและให้มีการประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ด้วย

๓. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๘/ว๐๐๐๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ และให้พึงระมัดระวังและใช้ความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายในการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวอย่างเคร่งครัด

๔ รายงานผลการจัดซื้อผ้าห่มนวมจากกลุ่มอาชีพฯ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ตามแบบรายงานการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ทุกวันพุธจนกว่าสถานการณ์ภัยหนาวจะยุติ และให้จัดเก็บข้อมูลไว้ที่อำเภอ ๑ ชุด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งรองรับการตรวจสอบการแจกจ่ายผ้าห่มนวมดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนมวิชช์ บุญญาอนุศาสน์)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โทร./ โทรสาร ๐๒-๒๔๓-๒๒๑๓